

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. รับทราบการรับมอบพระแก้วมรกตและพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงผนวช จากเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อนำมาสักการะ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒. รับทราบการเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรรัฐสภา จึงขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมงานตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

๓. เรื่อง การดำรงตำแหน่งกรรมการของนายดำรงค์ พิเดช ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และประสงค์ขอเป็นกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ คณะ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกรรมการและกรรมการเสนอแผนการปฏิรูป โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบกับแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะได้ดำเนินการต่อไป

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมการและกรรมการเสนอแผนการปฏิรูป โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบกับแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะได้ดำเนินการต่อไป

๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการเสนอแผนการปฏิรูป โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการตอบชี้แจง จากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบกับแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะได้ดำเนินการต่อไป

๔. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการเสนอ
แผนการปฏิรูป โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมาธิการตอบชี้แจง จากนั้น
ที่ประชุมได้เห็นชอบกับแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้
ดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา

ศิริ วัฒนศิริ

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมาธิการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th